

ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 85/1 วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2551



วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2551 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง 212 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รศ.จุฑาทิพย์ ภักธราวท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ /ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 5/2551 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถาบันฯสำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวาระที่ร่วมหารือคือ

-วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ โดยผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ได้กล่าวรายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Peer Review) ต่อที่ประชุม และร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากการรับการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการ

-วาระที่ 2 เป็นการรับรองรายงานการประชุม โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2551 ที่ผ่านมา

-วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รายงานปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานของตนต่อที่ประชุม และรายงานการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานจากการประชุมในครั้งที่ 5/2551 ที่ผ่านมา หลังจากนั้นผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบถึงความก้าวหน้าของการจัดทำวารสารคนสหกรณ์ และการแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับระเบียบของสำนักประกันคุณภาพ โดยสถาบันฯ ได้แต่งตั้ง อ.พรทิพย์ ตันติวงศ์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นประธานคณะกรรมการฯ และกรรมการ 3 ท่าน คือ ดร.สุดารัตน์ สารสว่าง อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มก., รศ.ดร.สุคนธ์ชื่น ศรีงาม อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. และ รศ.ดร.ลิลลี่ กวีติยะ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มก.

-วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงแผนการดำเนินงานของสถาบันฯ ในเดือนกรกฎาคม คือการจัดสัมมนาเครือข่ายพระสงฆ์กับการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในวันที่ 31 มิ.ย.-1 ก.ค., การจัดทำแผนกลยุทธ์เครือข่ายข้าวหอมมะลิในวันที่ 11 และการรับการประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงานมหาวิทยาลัยวันที่ 21-21

ช่วงท้ายการประชุมผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้จัดให้มีการประเมินความคิดเห็นบุคลากรสถาบันฯ ประจำปี 2551 โดยเป็นการประเมินคุณค่าสหกรณ์ที่ปรากฏในตัวบุคลากรในด้านต่างๆ ก่อนใส่กล่องรับความคิดเห็น หลังจากนั้นประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 5/2551